
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 764  —  425. mál.

Fyrirspurn

til félags- og húsnæðismálaráðherra um félagsvísa.

Frá Guðbjarti Hannessyni.

1. Hver er staða vinnu við félagsvísa samkvæmt samningi við Hagstofu Íslands frá því í
desember 2012?

2. Hvenær er áætlað að birting þessara félagsvísa hefjist, í hvaða formi verða þeir birtir og
hversu oft á ári?

 




